



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขอใช้ให้บริการสาธารณะของ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการใช้รถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการขอใช้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และกำหนดให้ประชาชนต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อประกอบการขอใช้บริการสาธารณะดังกล่าวนี้

เนื่องจากตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๘ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๖๒ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงประกาศให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบการขอใช้บริการห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียม รวมถึงการขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

๒. ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบการขอใช้ประโยชน์จากการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ทุกประเภท

๓. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบการขอใช้ประโยชน์จากการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่ง

/ข้อมูล...

ข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่นำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง หรือให้ใช้เครื่อง Smart Card Reader เพื่อเข้าถึงฐานระบบข้อมูลกลางในการดำเนินการดังกล่าว

๔.กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้จดทะเบียน

๕.กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายกิติเมศวร์ รุ่งนิเกียรติ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์